

องค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๕๐๓
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๐๓๖๖
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ถนนสีปรี นม. ๓๐๑๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ส่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๖/ว ๘๐๓๘ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการรวมกลุ่มของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกว่า เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อย่างน้อย ๑ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ต่อ ๑ ครัวเรือน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งได้มีการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

อำเภอปักธงชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเพื่อปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกด้าน ทั้งอากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ การจัดการมลพิษ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดบุคคลต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกแห่ง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ คัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการประกาศคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเภทต่างๆ เช่น ประเภทหมู่บ้าน อถล. ประเภทเยาวชน อถล. และประเภทบุคคลทั่วไป หรือดำเนินการคัดเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร

๒. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

๓. คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

/ ๔. ประกาศ...

